

## ทุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์

### ● ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ● ที่ดีอาร์ไอซูตั้งกองทุนช่วยอีกแรง

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวถึง การพิจารณาการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ ที่กระทรวง การคลังจะเสนอต่อ ครม.วันที่ 3 พ.ค.นี้ ว่า เห็นด้วยในหลักการ เพราะทำให้โครงสร้างภาษีรถยนต์เป็นระบบมากขึ้นเพราะปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีรถยนต์มีหลายประเภทและหลายอัตรา การกำหนด โครงสร้างภาษีใหม่จะทำให้การจัดเก็บง่ายและได้ตามมาตรฐาน มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ ให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งถือว่าการดี ต่อสิ่งแวดล้อมและยังกระตุ้นให้วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย มีการตื่นตัวในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีให้ได้ ตามหลักสากลมากขึ้นเพราะทั่วโลกไปทิศทางนั้นอยู่แล้ว

ศ.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมการ เรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนา นโยบายสาธารณะ ที่ดี (นสร.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าชมเชย อย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจอย่างกระทรวงการคลังคำนึง ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนจากการเก็บภาษีตาม อัตราลูกสูบของรถยนต์ ซึ่งหากเป็นการคำนวณตามอัตราการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ร่วมด้วยจะเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลอย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบโครงสร้างภาษีรถยนต์ อัตราใหม่ที่กระทรวงการคลังเสนอแก้ไขว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่ง คาดว่าจะเป็น การคำนวณภาษีตามราคาจำหน่าย หรือราคาต้นทุน รถยนต์ อย่างไรก็ดี การมีภาษีสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ประชาชนเริ่ม ตระหนักถึงผลต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะซื้อรถ

“อยากให้มีการใช้คำว่าภาษีคาร์บอนรถยนต์ แทนการใช้ คำว่าภาษีรถยนต์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะแนวทาง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญแต่ขณะนี้ มีเพียงประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่าเท่านั้นที่ยังไม่มีภาษี สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้ไทยถูกกีดกันทางการค้าในอนาคตได้”

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) กล่าวว่า เห็นด้วย กับการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวและถือเป็นแนวความคิดที่ดี อย่างยิ่งในการเก็บภาษีกับผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แม้ว่า ภาษีสิ่งแวดล้อมจะเป็นภาษีที่ไม่สามารถหารายได้ให้รัฐได้มาก นัก แต่มีผลดีอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการลงโทษผู้ที่ไม่ คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย.